

ชื่อเรื่อง	การประยุกต์ใช้หลักการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอมะนัง จังหวัดชัยนาท
ชื่อผู้วิจัย	ดวงพร กาศาสปี (ประเสริฐสรรพกิจ) และคณะ
ปีที่วิจัย	2557

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจและการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองโดยรอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอมะนัง จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตามดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด และ 3) เพื่อถ่ายทอดข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์จากโครงการวิจัยและการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 9 หมู่บ้านรอบสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 890 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การวิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม 5 ฉบับ และทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 5 ฉบับ เท่ากัน เท่ากับ 0.80

ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการประยุกต์ใช้ GIS ในการวิเคราะห์พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2551 จากพื้นที่หมู่บ้านบนพื้นที่ราบกลายเป็นพื้นที่ตัวเมืองและย่านการค้า แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ว่างที่มีศักยภาพในด้านการลงทุนขยายธุรกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2) จากการประเมินอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวตามดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด 10 ประการ ในระดับ 1 ถึง 3 (ระดับน้อยถึงระดับมาก) ข้อถกเถียงส่วนใหญ่ในดัชนีชี้วัดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำกว่า 2 ขณะที่ข้อถกเถียงส่วนใหญ่ในดัชนีชี้วัดที่ 2 ถึง 10 มีค่าอยู่ในระดับปานกลางและระดับมากและ 3) การพัฒนาและถ่ายทอดข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 7 ประการจากข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คำสำคัญ: การเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มรดกทางวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัตลักษณ์เมืองท่องเที่ยว